



Ngày 18 tháng 11 Ất Mão (20-12-1975)

ĐỀ THI CHO KHOÁ TU

☯*☯

Bản Tăng chào chư đạo hữu nam nữ

THI

VẠN đồ thiên lý kiến thiên tâm,
HẠNH trực thời tri đạo diệu thâm.
THIÊN đức vô ngôn năng nhập Thánh,
SU truyền đệ ứng đạt cơ cầm.

Vì sứ mạng chung trong Tam Kỳ Phổ Độ, Bản Tăng đến cùng chư Thiên ân đạo hữu nam nữ khế hợp tinh thần trong buổi đời còn nhiều khổ nạn. Hoàng Đạo tế nơn là bổn phận của người tu. Nhân quá trình tu học của chư Thiên ân đạo hữu, Bản Tăng cùng Thiên Sư Bác Nhã thừa lệnh Đạo Tổ để xem xét sự tu học của mỗi người, tùy căn cơ mà giáo đạo.

THI

*Hòa hợp Thiên cơ luận đạo tâm,
Xét xem căn trí phó cơ cầm.
Độ thân độ thế cho tròn phận,
Chứng quả Như Lai tự tại thân.*

Những người Thiên ân được điểm trong đợt tịnh thứ nhất vào tiết Đông chí này là một đặc ân của Đức Thượng Đế ban cho để khởi đầu công cuộc phục sinh tinh thần trên bước đường hành đạo. Đề thi, Bản Tăng sẽ ban giữa nơi đây cho toàn cả chư tịnh viên từ đợt một cho đến đợt cùng. Đề thi rất đơn giản, chư hiền đệ, hiền muội cùng tất cả chư Thiên ân đạo hữu hoan hỉ để cố gắng đoạt giải thủ khoa trong kỳ tu tịnh này. Nào Tịnh chủ hãy cho Bản Tăng biết qua chương trình tu tịnh? Đạo hữu Khai Minh thay lời cũng được.

- Khai Minh bạch: Chương trình tu tịnh là học hai quẻ Địa Hỏa và Địa Lôi Phục.

- Về thời khóa biểu thì sao?
- Khai Minh bạch: Tứ thời tịnh Tý, Ngọ, Mẹo Dậu và đại tịnh thân khẩu ý.
- Đạo hữu an tọa, toàn thể an tọa. Bản Tăng muốn thực hiện lý đạo bằng câu: “Đạo vô vi, Sự vô vi” để làm đề thi cho chư tịnh viên. Tham chiếu thời khóa biểu, Bản Tăng ban đề thi như thế này:

Ngoài giờ công phu, âm thực, cùng giờ học tập theo sự ấn định đã ban hành, chư tịnh viên phải luôn luôn tập trung tư tưởng, không luận bàn chuyện phiếm thế sự, mà chỉ hướng vào nội tâm để trực nhận chánh niệm của Chơn Tâm. Trước sự chứng minh chư giám khảo Thiêng Liêng, sẽ xét căn trí xem qua những dòng tư tưởng, qua những tâm chánh niệm của chư sĩ tử để ban phê ưu khuyết.

THI

*Sắc không hai cõi, một tình thương,
Điều độ cho nhau vững bước đường.
Chí đạo phải cầu tu chí đức,
Nên công nhờ đức giải khoa trường.*

Chào chư Thiên ân đạo hữu, ban ơn cho toàn thể trung đàn.
